



Topic: Did Jesus Say That? Trading Wealth for Eternal Riches

Pray:

Simulan ang iyong panalangin sa pasasalamat at papuri, na nagsasaalang-alang sa Mga Awit 63:5 (MBBTAG): “Itong aking kaluluwa’y tunay na masisiyahan, magagalak na umawit ng papuring iaalay.”

Meditate:

Basahin Marcos 10:17-22 (MBBTAG) - Nang siya’y paalis na, may isang lalaking patakpong lumapit kay Jesus, lumuhod sa harapan niya at nagtanong, “Mabuting Guro, ano po ba ang dapat kong gawin upang makamantan ko ang buhay na walang hanggan?” Sumagot si Jesus, “Bakit mo ako tinatawag na mabuti? Walang mabuti kundi ang Diyos lamang. Alam mo ang mga utos ng Diyos, ‘Huwag kang papatay; huwag kang mangangalunya; huwag kang magnanakaw; huwag kang sasaksi nang walang katotohanan; huwag kang mandaraya; igalang mo ang iyong ama at ina.” Sumagot ang lalaki, “Guro, mula pa sa aking pagkabata ay tinupad ko na ang lahat ng mga iyan.” Magiliw siyang tiningnan ni Jesus at sinabi, “May isang bagay pa na dapat mong gawin. Ipagbili mo ang iyong mga ari-arian at ipamigay mo sa mahihirap, at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos, bumalik ka at sumunod ka sa akin.” Nang marinig ito ng lalaki, siya’y nanlumo at malungkot na umalis sapagkat siya’y lubhang napakayaman.

Ang pagtatagpo ni Jesus at ng mayamang binata ay nagpapakita ng tensyon sa pagitan ng makalupang ari-arian at walang hanggang kayamanan. Ang tugon ni Jesus ay binibigyang-diin ang kahalagahan ng postura ng puso. Ang pagkakadikit ng lalaki sa kanyang kayamanan ay nagiging hadlang sa ganap na pagtanggap sa tawag na sumunod kay Hesus.

Hinihikayat tayo ng mga salita ni Jesus na suriin ang ating mga priyoridad. Handa ba tayong

palayain ang anumang bagay na humahadlang sa buong pusong debosyon kay Kristo? Ito ay higit pa sa materyal na pag-aari; ito ay tungkol sa pagsuko ng mga hangarin, ambisyon, at mga prioridad upang ganap na sundin si Jesus.

Proclaim:

Ipinapahayag ko na inihayag ni Jesus ang bigat ng walang hanggang mga pagpili. Hinahamon ako ng Kanyang mga turo na unahin ang aking relasyon sa Kanya higit sa lahat. Pinipili kong palayain ang anumang bagay na humahadlang sa aking buong pusong debosyon kay Kristo, tinatanggap ang Kanyang tawag na sundin Siya nang may hindi natitinag na pangako.

Fellowship:

Makiisa sa mga kasamang mananampalataya o mga miyembro ng pamilya upang talakayin kung paano nakakabagay sa iyong sariling paglalakbay ng pananampalataya ang kwento ng mayamang binata. Magpalitan ng mga kaalaman ukol sa paano maipatutugma ang mga prayoridad sa mga turo ni Kristo at mag-udyok sa isa't isa na gumawa ng mga pagpapasiyang nagbibigay-kilala sa Kanya.

Discussion Questions:

1. Paano nakakatugon ang kuwento ng mayamang binata sa mga pagpipiliang kinakaharap mo sa iyong sariling buhay?
2. Anong mga potensyal na hadlang ang nararanasan natin sa ganap na pagsunod kay Jesus?
3. Paano natin maaring linangin ang pusong handang ihandog ang lahat sa tawag ni Kristo?

Maglaan ng oras upang magbalik-tanaw sa mga tanong na ito at makilahok sa makabuluhang mga usapan, na pinapahintulutan ang Banal na Espiritu na gabayan ang iyong pang-unawa sa mga makabuluhang pagpapasya na ating ginagawa sa ating pagtahak sa walang-hanggang buhay.